

สารผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา ฉบับที่ ๒/๒๕๕๕

นมัสการ ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ พระภิกษุผู้สอนและที่เกี่ยวข้องทุกรูป

เรียน คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนทุกท่าน

ขณะนี้เรากำลังย่างเข้าสู่ไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ ๒๕๕๕ แล้ว ซึ่งถือว่าเป็นไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ออกรายงานงบประมาณไปตั้งจ่าย ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแล้ว โรงเรียนคงจะได้รับงบประมาณตามกำหนดเวลานะครับ และเมื่อได้รับงบประมาณแล้วขอได้โปรดจัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือนด้วย งบประมาณเพียงพอหรือไม่เพียงพอ ในรายการใดมีข้อเสนอแนะอย่างไร โปรดแจ้งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทราบด้วยนะครับ เพื่อจักได้ประมวลและหาแนวทางดำเนินการตามข้อเสนอแนะของท่านต่อไป

เวลาช่วงผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินนะครับ อีกไม่กี่เดือนก็จะสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๕ แล้ว ช่วงนี้พวกเราแต่ละกอง / สำนัก ต้องทำงานหนักในการจัดทำเอกสารและข้อมูล เพื่อให้ท่านนพรัตน์ เภญจวิฒนานันท์ ผู้อำนวยการใหญ่ของเราได้ชี้แจงต่อคณะกรรมการและอนุกรรมการ ซึ่งมีอยู่หลายคณะครับ ผมได้เรียนไปแล้วว่า ข้อมูลมีความสำคัญอย่างมากต่อการที่จะได้รับงบประมาณ ซึ่งในส่วนของโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ นั้น จนถึงปัจจุบันนี้ กองพุทธศาสนศึกษาฯ ยังได้รับข้อมูลไม่สมบูรณ์ มีการรายงานเพียงประมาณ ๖๐ % เท่านั้น ข้อมูลที่สมบูรณ์และน่าเชื่อถือจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนที่จะได้รับงบประมาณสนับสนุน กรณีโรงเรียนไม่ส่งข้อมูลเราจะทำอย่างไรกันดี ช่วยแสดงความเห็นกันมาหน่อยครับ

ผมรู้สึกชื่นใจและมีกำลังใจที่มีผู้สื่อสารเข้ามาทาง E-mail ของกองมากมาย มีทั้งคำถาม มีทั้งข้อแนะนำและมีการให้กำลังใจ ผมขอเรียนว่าในเดือนนี้ เราได้มีการประชุมสำคัญ ๒ คณะ คือ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ มีการประชุมคณะทำงานเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ คณะทำงานชุดนี้มีท่านชาญวิทย์ ทัฬหสุพรรณ รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธาน คณะทำงานชุดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญในงานทั้งนั้น ผมรู้สึกทั้งในข้อคิด ข้อเสนอแนะทางออกจากปัญหา และประทับใจที่ทุกท่านมีเจตนาที่จะช่วยเหลือโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ ของพวกเรา โดยเฉพาะท่านชาญวิทย์ ท่านบอกว่าเคยเป็นครูมาก่อนจึงเห็นใจครูเพราะมีภาระหนักมากในการถ่ายทอดความรู้และดูแลนักเรียน จึงเต็มใจและตั้งใจที่จะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้เต็มที่ หลังจากการประชุมคณะทำงานชุดนี้แล้ว ก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยนำข้อเสนอนี้มาพิจารณาข้อคิดเห็นของคณะทำงานดังกล่าว บรรลุในวาระการประชุมเพื่อคณะกรรมการพิจารณาตัดสินใจ ผมขอสรุปเฉพาะเรื่องที่สำคัญ ดังนี้ ครับ

๑. เรื่องเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท

เรื่องนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เตรียมการไว้ตั้งแต่เดือนมีนาคม เพื่อจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาช่วยเหลือ ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ให้ได้เงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท แต่ข้อมูลสนับสนุนไม่เพียงพอ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ลงนามถึงโรงเรียนด้วยตัวท่านเอง เพื่อขอความร่วมมือรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนทุกเดือน เพื่อหาค่าเฉลี่ยจำนวนนักเรียนและเป็นหลักฐานอ้างอิง

ที่เรามีการรายงานข้อมูลนักเรียนทุกเดือนเช่นเดียวกับ สช. แต่ปรากฏว่าเราได้รับการรายงานน้อยมากๆ จึงเป็นอุปสรรคที่จะทำงานต่ออย่างไรก็ตามขณะนี้ข้อมูลมาให้ใช้ประโยชน์ประมาณ ๖๐ % ซึ่งก็ยังคงถือว่าน้อย แต่ก็ทำให้มีหลักฐานอ้างอิงเสนอให้ ครม. พิจารณาได้ระดับหนึ่ง กอปรกับที่ประชุมคณะทำงานได้ช่วยแนะนำแนวทางปฏิบัติและคณะกรรมการได้ตัดสินใจให้ในบางประเด็นที่ยังมีปัญหา และข้อจำกัดในทางปฏิบัติแล้วสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงจะเดินทางต่อไปในการนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่องนี้ ผลจะเป็นประการใดสุดแต่การพิจารณาของ ครม. นะครับ

๒. เรื่อง กองทุนสงเคราะห์

ปัจจุบันครูและบุคลากรครูหัสดีได้รับสวัสดิการจากกองทุนประกันสังคมแล้ว แต่คณะทำงานห่วงใยต่อครูพระภิกษุที่ไม่สามารถเข้ากองทุนนี้ได้ จึงมีการอภิปรายกันว่ากองทุนสงเคราะห์ สช. เอื้อให้ได้ไหม และเมื่อเปรียบเทียบแล้วปรากฏว่า กองทุนสงเคราะห์ สช. ให้สิทธิประโยชน์มากกว่ากองทุนประกันสังคม อาทิ ผู้เข้ากองทุนสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ในวงเงินปีละ ๑ แสนบาท และบุตรสามารถเบิกค่าเล่าเรียนบุตรได้จนถึงปริญญาตรี และหารือกันต่อว่าหรือคณะสงฆ์จะจัดตั้งกองทุนสงเคราะห์ขึ้นมา ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมเห็นว่ากองทุนสงเคราะห์ สช. สามารถเอื้อประโยชน์แก่ครูจึงมีมติให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประสานกับ สช. เพื่อหาแนวทางต่อไป ระหว่างนี้ให้ใช้กองทุนประกันสังคมไปก่อน ซึ่งท่านชาญวิทย์ ฯ ท่านรับว่าจะหาแนวทางให้ต่อไป

๓. เรื่อง ระเบียบ/ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับครูและโรงเรียน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาปรับปรุง แก้ไข ประกาศว่าด้วยพนักงานศาสนการ และว่าด้วยกลุ่มโรงเรียนที่ท่านเจ้าคุณพระกิตติสารมณี นำเสนอในฐานะประธานอนุกรรมการ ร่าง ระเบียบ ประกาศ ฯ และมีมติมอบถวายพระพรหมมณี พิจารณา ตรวจสอบ กลับกรอง อีกครั้ง ก่อนที่จะนำถวายสมเด็จพระวันรัต ลงนามในประกาศดังกล่าวต่อไป

๔. กรณีการเข้าสู่สถานภาพพนักงานศาสนการด้านการศึกษา

ผมขอสรุปประเด็นและข้อวินิจฉัยของคณะกรรมการ ดังนี้

(๑) ผู้ที่เป็นครู บุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่แต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแล้วแต่กรณี ก่อนวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ ทุกรูป/คน มีสถานภาพเป็นพนักงานด้านการศึกษามาตามบทเฉพาะกาล ของประกาศมหาเถรสมาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

(๒) กรณีครูที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพให้โรงเรียนจ้างเป็นวิทยากรหรือครูพิเศษ แต่หากจำเป็นต้องจ้างเป็นครูประจำให้โรงเรียนมีหนังสือถึงคุรุสภาเพื่อขออนุญาตให้ทำการสอนเป็นราย ๆ ไป

(๓) กรณีครูย้ายโรงเรียนให้ถือว่ายังคงมีสถานะความเป็นครูและนับอายุงานต่อเนื่อง

(๔) กรณีครูพระภิกษุลาสิกขา ไม่นับอายุงานต่อเนื่อง และต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับครูคฤหัสถ์ คือ ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู

๕. นโยบายของสมเด็จพระวันรัต ประธานกรรมการฯ

ผมนำเรื่องนี้มาไว้สุดท้าย แต่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะครับ สมเด็จพระวันรัตห่วงใยต่อความเจริญมั่นคงของพระพุทธศาสนา มาก พระคุณเจ้ามองว่าคุณภาพโรงเรียน และบุคลากรเป็นสิ่งสำคัญ จึงได้ให้นโยบายและข้อคิดไว้ ดังนี้

๑. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ต้องจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมเป็นหลัก ส่วนวิชาสามัญควรจัดเป็นวิชาเสริม โดยบูรณาการหลักสูตรการศึกษาของสงฆ์ทั้ง ๓ แผนก เข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสอบได้ทั้ง ๓ แผนก คือ แผนกธรรม แผนกบาลี และแผนกสามัญศึกษา

๒. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ต้องจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของสังคม ให้ผู้ปกครองไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้าเรียน ให้มีผู้ต้องการเป็นครูสอนในโรงเรียน เมื่อมีคุณภาพแล้วก็สามารถของบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลได้อย่างพอเพียง

๓. ควรชะลอการจัดตั้งโรงเรียน และยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ ขอฝากประธานกลุ่มโรงเรียน ทาร็อกกันในระดับกลุ่มโรงเรียน และให้มีการประชุมระดับกลุ่มโรงเรียนบ่อย ๆ ถ้าหากกลุ่มโรงเรียนใดมีโรงเรียนภายในกลุ่มมาก ดูแลไม่ทั่วถึง ก็ควรกำหนดกลุ่มโรงเรียนระดับจังหวัดอีก

๔. ประธานกลุ่มโรงเรียนต้องเป็นผู้มีบทบาทในการกำกับ ดูแลโรงเรียนภายในกลุ่ม หากมีปัญหาข้อเรียกร้องต่าง ๆ ต้องช่วยกันชี้แจงแก้ไขปัญหา หากมีปัญหาใดที่สำคัญ และไม่สามารถแก้ไขได้ ให้นำเข้าหารือในคณะกรรมการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีใจเรียกร้องที่ไปสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพราะโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นหน้าที่ของสงฆ์ที่จะกำกับดูแล ให้เป็นโรงเรียนที่มุ่งสร้างศาสนทายาท ขอฝากให้ประธานกลุ่มโรงเรียนชี้แจงผู้บริหารโรงเรียนภายในกลุ่มเข้าใจด้วย

๕. ขอให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของงบประมาณ สนับสนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ให้เพียงพอและเท่าเทียมกับโรงเรียนของรัฐ

นอกจากนี้พระคุณเจ้ายังกล่าวด้วยว่า ถ้าหากโรงเรียนมีคุณภาพแล้วและได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐไม่เพียงพอก็จะหางบประมาณของพระศาสนาเพิ่มให้ แต่ต้องทำให้โรงเรียนมีคุณภาพก่อน

สุดท้ายนี้ผมขอกล่าวถึงการที่คณะผู้แทนครูได้ไปพบปะพูดคุยกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ที่ผ่านมา ผมชื่นชมในบุคลิกภาพของประธานเครือข่าย คืออาจารย์มานพ ท่านมีความสุข พูดจานุ่มนวล อาจารย์มานพสะท้อนให้เราพบสิ่งที่เรายังบกพร่อง คือการสื่อสารทำความเข้าใจกัน ต่อไปนี้พวกเรา จะพยายามสื่อสาร ประชาสัมพันธ์งานที่พวกเราได้ทำให้มากขึ้น และท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้สั่งการแล้วว่าให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ช่วยประชาสัมพันธ์ งานต่าง ๆ รวมทั้งการประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการคณะต่าง ๆ ด้วย เพื่อให้คณะผู้บริหารและครูได้ทราบความ คืบหน้าเป็นระยะ ๆ และผมได้ประชุมกับทีมงาน ขอให้แต่ละคนสื่อสาร ประชาสัมพันธ์งานสำคัญที่รับผิดชอบให้ได้รับ รู้ทั่วกันด้วย ผมขอเรียนว่า เรามีการทำงานในรูปคณะกรรมการ คณะทำงานเยอะมาก ในส่วนคณะฯที่เกี่ยวกับ โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ มีถึง ๗ คณะ ได้แก่ ๑. คณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาฯ มีสมเด็จพระวันรัตเป็นประธาน ๒. คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล มี พระพรหมมุนี เป็นประธาน ๓. คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ มี พระธรรมโกศาจารย์ เป็นประธาน ๔. คณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์

มีพระราชวรมุณี เป็นประธาน ๕. คณะอนุกรรมการพิจารณาร่างระเบียบ ประกาศ คำสั่งฯ มี พระกิตติสารมุณี เป็นประธาน ๖. คณะอนุกรรมการพิจารณาร่างหลักสูตรโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ มีพระราชวรมุณี เป็นประธาน และ ๗. คณะทำงานเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ มีเลขานุการ สช. เป็นประธาน นอกจากนี้ยังมี คณะกรรมการ เรื่อง ทุนเฉลิมราชกุมารี , เรื่อง การอุดหนุนงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน , เรื่อง อุดหนุน ห้องสมุด ฯลฯ และอื่น ๆ อีกมากมายที่ร่วมทำงานกับกอง/สำนักงาน ภายในสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คณะสงฆ์และส่วนราชการอื่น รวมแล้วเกิน ๓๐ คณะครับ ดังนั้นเราจะต้องมีการประชุมกันอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้งครับ

วันนี้ผมเล่าเรื่องต่าง ๆ มายืดยาวแล้ว สำหรับรายละเอียดมากกว่านี้พระราชวรมุณี กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ จะมีสารของพระคุณท่านเพื่อถ่ายทอดข้อคิด นโยบาย ของสมเด็จพระวันรัต และประเด็นอื่น ๆ ที่ผมยังไม่ได้กล่าวถึงต่อไปนะครับ



นายวิโรจน์ อุณหรัพย์
ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา